



ประกาศโรงพยาบาลสระบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศโรงพยาบาลสระบุรี ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล) และ ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานโสต คอ นาสีกา) โรงพยาบาลสระบุรี ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลสระบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๒	นางสาวสุวิษญ์ โสมอินทร์	

ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานโสต คอ นาสีกา)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๐๒	นายภคพล มิ่งสูงเนิน	
๒	๒๐๐๔	นางสาวนภพรรณ โสวรรณี	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในสมรรถนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน ครั้งที่ ๒	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒	ตำแหน่งที่เข้ารับการประเมิน
โดยการสอบสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงาน การสื่อสารโดยการพูดประสบการณ์ด้านอาชีพ	วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพรรณบุปผา (๕C) อาคารผู้ป่วยนอกชั้น ๕ โรงพยาบาลสระบุรี	พนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล)

สมรรถนะและวิธีการประเมิน ครั้งที่ ๒	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒	ตำแหน่งที่เข้ารับ การประเมิน
<u>โดยการสอบสัมภาษณ์</u> คุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงาน การสื่อสารโดยการพูดประสบการณ์ด้านอาชีพ	วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพรรณบุปผา (๕C) อาคารผู้ป่วยนอกชั้น ๕ โรงพยาบาลสระบุรี	พนักงานธุรการ (กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกฯ)

ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางจิรวรรณ อารยะพงษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี